
 

  



 

ผู้ว่าฯตรังสั่งรับมือน้้าท่วมระลอกใหม ่

 

หลายภาคส่วนจ.ตรัง เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมืออุทกภัยรอบ 2 ที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

 สถานการณ์น้้าท่วมใหญ่ทั้ง 8 อ้าเภอของจังหวัดตรัง แม้จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ความเดือดร้อนที่เกิดกับ

ราษฎรในพ้ืนที่ทั้งหมด 46,792 คน หรือประมาณ 14,482 ครัวเรือน รวมทั้งพ้ืนที่ทางการเกษตร สวน

ยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน สัตว์เลี้ยง ถนนหนทาง ยังอยู่ระหว่างการเร่งช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยา โดยหลายภาค

ส่วนยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่โรงเรียนบ้านโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง จังหวัด

ตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาที่ดิน

เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมมอบถุงยังชีพ โครงการ พัฒนาที่ดินรวมใจช่วยภัยน้้าท่วมคืนความสุขให้พี่น้อง

ประสบภัยน้้าท่วมและหมอดินอาสาจังหวัดตรัง เพื่อช่วยบรรเทาและสร้างขวัญก้าลังใจแก่ผู้ประสบภัยและหมอ

ดินอาสา จ้านวน 200 คน ซึ่งเป็นหมอดินอาสา จ้านวน 100 คน และมอบทุนการศึกษา จ้านวน 20 ทุน ทุน

ละ500 บาท เพื่อช่วยเหลือบุตรหลานครอบครัวผู้ประสบภัย  

 

 ทางด้านนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า แม้สถานการณ์น้้าท่วมในพ้ืนจังหวัดตรัง

จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงเกิดฝนตกและตกหนักในหลายอ้าเภอ ประกอบกับมีประกาศเตือนเรื่องฝน

ตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องรวมทั้งพ่ีน้องประชาชนผู้ประสบภัยทั้งจังหวัด 

เตรียมพร้อมรับมือ อุทกภัย น้้าเอ่อล้นตลิ่ง น้้าปุาไหลหลาก และดินโคลนถล่มระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น หาก

ยังเกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่จังหวัด หรือตกในพ้ืนที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพราะน้้าปุาที่ไหลหลากเข้าท่วม

พ้ืนที่จังหวัดตรังอีกด้านหนึ่ง คือ น้้าเหนือจาก อ.ทุ่งสง ขอให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องและประชาชนในพื้นท่ี

เตรียมพร้อมรับมือตลอด 24 ชม.  



 

 นอกจากนั้นทางจังหวัดตรัง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง  และ

คณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมเพื่อสรุป

ความเสียหายด้านต่างๆและแนวทางความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัย พบว่าในส่วนความเสียหายของ

พ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับทุนสงเคราะห์จากการยางแห่งประเทศไทยได้รับความเสียหายดังนี้ สวนยางพารา 

จ้านวน 897 แปลง เนื้อท่ี 8,108 ไร่ สวนปาล์มน้้ามัน 245 แปลง เนื้อท่ี 1,274 ไร่ ส่วนที่ไม่ได้รับทุนสงเคราะห์

อีกจ้านวนมาก ส่วนความเสียหายในด้านเกษตรอื่นๆ เช่น ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรเดือดร้อน จ้านวน 3,793 ราย 

แยกเป็น โค/กระบือ/สุกร/แพะ จ้านวน 10,000 ตัว , สัตว์ปีก จ้านวน 157,938 ตัว และ แปลงหญ้า จ้านวน 

250 ไร่ , ด้านประมง เกษตรกรเดือดร้อน จ้านวน 3,157 ราย เช่น สัตว์น้้าที่เสียหาย ปลา/ปู/กุ้ง/หอย จ้านวน 

1,407.63 ไร่ ,กระชัง/บ่อซีเมนต์(ตรม.) จ้านวน 1,059 ตรม. , ส่วนทางด้านพืช อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ข้อมูล  

 

 ด้านนายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง แจ้งถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร

ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 (ระยะเวลาประสบภัย

ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) รวม 3 มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการช่วยเหลือเยียวยา

เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 โดยให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบ

อุทกภัย ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ อัตราครัวเรือนละ 3,000 บาท 2.มาตรการพักช้าระหนี้สิน และ

ขยายระยะเวลาช้าระหนี้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย และ 3.มาตรการฟื้นฟูอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิต

และองค์ความรู้เพ่ือการปรับตัวต่อภัยพิบัติ โดยใช้งบปกติปี 2560 ของหน่วยงาน หากเกษตรกรรายใดได้รับ

ผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียง 1 ด้านเท่านั้น โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับ

การช่วยเหลือด้านใด 

 

 

 

 

 

  



 

สยยท.จ่อฟ้องฉุกเฉินฯให้กยท.ยุติขายยางช่ัวคราว 3 เดือน 

 

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ 

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศ
ไทย(สยยท.) เผยว่า ตามท่ีการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จะเปิดประมูลขายยางแผ่นรมควันอัด
ก้อน ยางแท่ง STR 20 และยางอื่นๆ ซึ่งเป็นยางท่ีรับซื้อจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกรจ้านวน
ประมาณ 3.1 แสนตัน 

สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย มีมติเสียงส่วนมาก ให้ สยยท.
ด้าเนินการฟูองฉุกเฉินศาลปกครองกลาง โดยขอให้  กยท.ยุติการประมูลและขายยางชั่วคราว เป็น
เวลา 3 เดือน จนกว่าจะปิดกรีดยางในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2560 และก่อนท่ีจะด้าเนินการให้
ท้าหนังสือเรียน กยท.เพื่อแจ้งให้ทราบก่อน เพราะในวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการมีมติ
ให้ย่ืนฟูองฉุกเฉิน เพื่อให้ศาลปกครองพิจารณาระงับการขายยางดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สยยท.ประชุมด่วนยืน่ฟ้องศาลปกครองฉุกเฉินยุตขิายยาง3.1

แสนตันท ายางร่วงวนัละ70ล้านบาท 

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 

เผยแพร่ วนัพุธท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ.2559 

 

 วันที่ 21 ธันวาคม นายอุทัย สอนหลักทรัพย์  ประธานสภาเครือข่ายางและสถาบันเกษตรกรยางพารา

แห่งประเทศไทย (สยยท.)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ สยยท.ได้มีมติจากเสียงส่วนใหญ่ เห็นชอบให้ 

สยยท.ท้าการยื่นฟูองต่อศาลปกครองฉุกเฉินให้ยุติการขายยางค้างสต๊อก 310,000 ตันของรัฐบาล  โดยชะลอไป

ถึงเดือนมีนาคม 2560 ทั้งนี้ จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ท้าการเชิญชวนประมูลยาง ที่ค้างสต๊อก

ของรัฐบาลยู่จ้านวน 310,000 ตัน แล้วส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางทั่วประเทศในขณะนี้  ท้าให้ราคายางทยอย

ลง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม จนถึงขณะนี้แล้ว 5-6 บาท / กก. ท้าให้เงินของชาวสวนยางหายไปวันละประมาณ 

70 ล้านบาท 

 “ในการยื่นฟูองฉุกเฉินต่อศาลปกครองให้ยุติการขายยาง โดยชะลอไปถึงเดือนมีนาคม 2560 โดยยึด
ต้นแบบที่เคยฟูองฉุกเฉินต่อศาลปกครอง สมัยนายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เมื่อปี 2554 ขณะนั้นยางชุดนี้ มีอยู่จ้านวน 210,000 ตัน แต่ตอนนี้ขยับเป็น 310,000 ตัน ในการเชิญ
ชวนประมูลยาง 310,000 ตันครั้งนี้ ทางประเทศจีน กลับรู้ก่อนประเทศไทย ท้าให้ราคายางในระเทศจีน ตกไป
ตั้งแต่ 200 – 700 หยวน / ตัน” 
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 นายวีระศักดิ์ สินธุวงศ์ ประชาสัมพันธ์ สยยท. เปิดเผยว่า ประเด็นการเปิดประมูลยาง 3.1 แสนตัน 
ของ กยท. โดยเริ่มแรกเนื่องจากบริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปยางรายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย  และในประเทศ
จีน มีการประสานงานมายังสถาบันเกษตรกรยางจะขอซื้อยางในสต๊อกของรัฐบาล 3.1 แสนตัน โดยทาง กยท. 
ต้องออกแบบในการประมูลแบบอีอ๊อคชั่น บริษัทอุตสาหกรรมยางในประเทศมาเลเซียและจีน จึงถอนตัว  

“ส้าหรับราคายางท่ีบริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปยางจะซื้อในราคา 80 บาท / กก.” 

 นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ยางราคาลงทุกวัน โดยเฉพาะก้อนถ้วยสดกว่า 30 บาทมาเหลือท่ี 26 บาท / 
กก. และจากยางราคาลงท้าให้สถาบันเกษตรกรกลุ่มยาง กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจยาง ขาดทุนขนาดหนัก 
โดยกลุ่มขนาดใหญ่บางกลุ่ม กว่า 1 ล้านบาท ขนาดกลาง บางกลุ่ม 300,000 บาท และขนาดเล็ก 50,000 – 
70,000 บาท และยางโดยเฉพาะทางภาคเหนือ อีสาน อีก 2 เดือนกว่า จะถึงฤดูกาลปิดหน้ากรีด กว่ายางขยับ
ขึ้นในระดับเดิม ท้าให้ชาวสวนยางสูญเสียเงินไปประมาณ 2,500 ล้านบาท 

 นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขอให้กลุ่มยางต่าง ๆ รวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น เพ่ือด้าเนินยื่นฟูองต่อ
ศาลปกครอง เพ่ือหาผู้รับผิดชอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 

กยท. ช้ีแนะเกษตรกรชาวสวนยางดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีอากาศแปรปรวน  เย็นในช่วงเช้าสลับแดดแรงในช่วง
บ่าย โดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกยางทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้คลุมหน้าดินเพื่อเก็บรักษาความชุ่มชื้น พร้อมเร่ง
ท้าแนวกันไฟเพื่อปูองกันไฟไหม้สวนยาง ย้้า ต้นยางเล็กท่ีอายุไม่เกิน 3 ปี ควรดูแลเป็นพิเศษ 

 ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ้านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การยางแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  ในช่วง
เดือนธันวาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนข้างแห้ง  ตอนเช้ามีอากาศค่อนข้างเย็น และช่วงสาย
จะมีอากาศร้อน แสงแดดแรง เป็นสาเหตุท้าให้ดินแห้ง และส่งผลกระทบต่อต้นยางพารา หรือสวนยางพาราได้  โดยเฉพาะใน
เขตพื้นท่ีปลูกยางแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางควรดูแลสวนยางอย่าง
ใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การคลุมโคนต้นยางด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  เช่น ฟางข้าว เศษ
หญ้า ซังข้าวโพด เป็นต้น จัดวางให้มีระยะห่างจากต้นยางประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อช่วยรักษาความช้ืนในดินอีกทั้งยังเป็น
การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง รวมทั้ง การปูองกันไฟไหม้สวนยาง  ด้วยการก้าจัดวัชพืช
ระหว่างแถวยาง ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง  อาจมีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้สวนยางค่อนข้างสูง จึงควรท้าแนวกันไฟ  เพื่อเป็นการ
ปูองกันไฟท่ีลุกลามมาจากบริเวณข้างเคียงที่อยู่ติดกับสวน สามารถท้าได้โดยการไถ หรือขุดถากวัชพืชและเศษซากพืชออกเป็น
แนวกว้างไม่ต่้ากว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนยาง ในกรณีสวนยางขนาดใหญ่ควรท้าแนวกันไฟ ทุกๆ 100 เมตร ภายในสวน
ระหว่างแถวยาง และก้าจัดวัชพืชในบริเวณแถวยางออกให้หมดข้างละ 1 เมตร เพื่อปูองกันไฟไหม้ที่จะเกิดภายในสวนยาง 

 ดร.กฤษดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีต้นยางท่ีถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง  หรือต้นยางเล็กอายุระหว่าง 1-3 ปี เกษตรกรควรดูแล
เป็นพิเศษ  เนื่องจากในต้นยางอ่อนที่ได้รับแดดแรงติดต่อกันเป็นเวลานาน  จะส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อส่วนที่รับแสงแดดไหม้
เสียหาย และเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ แนะน้าให้เกษตรกรใช้ปูนขาวผสมน้้าอัตรา 1:2 ทิ้งไว้ค้างคืน แล้วทาล้าต้น  เพื่อปูองกัน
ความร้อนจากแสงแดด ปูองกันต้นยางสูญเสียน้้า และที่ส้าคัญ  ปูองกันโรคและแมลงที่อาจเข้าท้าลายได้ในเวลาต่อมา  และใน
กรณีต้นยางท่ีถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง หากต้นยางถูกไฟไหม้แล้ว ถ้าเปลือกต้นยางบริเวณที่ถูกไฟไหม้แสดงอาการแตกออกมา ให้ใช้
มีดคมๆ ปาดเอาส่วนท่ีเสียหายออก แล้วทายาปูองกันเช้ือรา และสารเคมีรักษาเนื้อไม้ทาซ้้าอีกครั้ง จะท้าให้รอยแผลหายสนิท
ได้เร็วขึ้น หากต้นยางในสวนได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนมาก จนไม่อาจรักษาหน้ายางได้เกิน 40% ของทั้งสวน ควรท้าการ
ปลูกใหม่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยท่ีท่านสะดวก 

 

 

 

 

 



 

ชี้ระวงัสวนยาง เส่ียงไฟไหม้ หน้าหนาวทุกปี    

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

 

การยางฯ ชี้มหันตภัยของชาวสวนยาง โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน ในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนต้ังแต่ปลายเดือน

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ที่มีอากาศเย็นสลับแล้ง ทั้งดินขาดความชื้น และไฟไหม้ แนะให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

 ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ้านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า 
ในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนข้างแห้ง ตอนเช้ามีอากาศค่อนข้างเย็น 
และช่วงสายจะมีอากาศร้อน แสงแดดแรง เป็นสาเหตุท้าให้ดินแห้ง และส่งผลกระทบต่อต้นยางพารา หรือสวนยางพาราได้ 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ปลูกยางแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางควรดูแล
อย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การคลุมโคนต้นยางด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ฟางข้าว 
เศษหญ้า ซังข้าวโพด เป็นต้น จัดวางให้มีระยะห่างจากต้นยางประมาณ 5-10 ซม. เพื่อช่วยรักษาความช้ืนในดินอีกทั้งยังเป็น
การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง 

 นอกจากน้ันยังเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงกับไฟไหม้ด้วย ฉะนั้นวิธีปูองกันด้วยการก้าจัดวัชพืชระหว่างแถวยาง ซึ่งในช่วง
หน้าแล้ง ที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้สวนยางค่อนข้างสูง จึงควรท้าแนวกันไฟ เพื่อเป็นการปูองกันไฟท่ีลุกลามมา
จากบริเวณข้างเคียงท่ีอยู่ติดกับสวน สามารถท้าได้โดยการไถ หรือขุดถากวัชพืชและเศษซากพืชออกเป็นแนวกว้างไม่ต่้ากว่า 3 
เมตร รอบบริเวณสวนยาง ในกรณีสวนยางขนาดใหญ่ควรท้าแนวกันไฟ ทุกๆ 100 เมตร ภายในสวนระหว่างแถวยาง และ
ก้าจัดวัชพืชในบริเวณแถวยางออกให้หมดข้างละ 1 เมตร เพื่อปูองกันไฟไหม้ที่จะเกิดภายในสวนยาง กรณีต้นยางท่ีถูกไฟไหม้
ไม่รุนแรง หรือต้นยางเล็กอายุระหว่าง 1-3 ปี เกษตรกรควรดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากในต้นยางอ่อนที่ได้รับแดดแรงติดต่อกัน
เป็นเวลานาน จะส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อส่วนที่รับแสงแดดไหม้เสียหาย และเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ แนะให้เกษตรกรใช้ปูนขาว
ผสมน้้าอัตรา 1:2 ทิ้งไว้ค้างคืน แล้วทาล้าต้น เพื่อปูองกันความร้อนจากแสงแดด 
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กยท. ชี้ เกษตรกรชาวสวนยาง ภาคเหนือ-อีสาน เฝ้าระวังไฟไหม้ในสวนยางช่วงหน้าแล้งอย่างใกล้ชิด  

กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 

กยท. ช้ีแนะเกษตรกรชาวสวนยางดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีอากาศแปรปรวน เย็นในช่วงเช้าสลับแดดแรงในช่วง
บ่าย โดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกยางทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้คลุมหน้าดินเพื่อเก็บรักษาความชุ่มชื้น พร้อมเร่ง
ท้าแนวกันไฟเพื่อปูองกันไฟไหม้สวนยาง ย้้า ต้นยางเล็กท่ีอายุไม่เกิน 3 ปี ควรดูแลเป็นพิเศษ 

 ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ้านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ในช่วง
เดือนธันวาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนข้างแห้ง ตอนเช้ามีอากาศค่อนข้างเย็น และช่วงสาย
จะมีอากาศร้อน แสงแดดแรง เป็นสาเหตุท้าให้ดินแห้ง และส่งผลกระทบต่อต้นยางพารา หรือสวนยางพาราได้ โดยเฉพาะใน
เขตพื้นท่ีปลูกยางแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางควรดูแลสวนยางอย่าง
ใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การคลุมโคนต้นยางด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ฟางข้าว เศษ
หญ้า ซังข้าวโพด เป็นต้น จัดวางให้มีระยะห่างจากต้นยางประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อช่วยรักษาความช้ืนในดินอีกทั้งยังเป็น
การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง รวมทั้ง การปูองกันไฟไหม้สวนยาง ด้วยการก้าจัดวัชพืช
ระหว่างแถวยาง ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง อาจมีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้สวนยางค่อนข้างสูง จึงควรท้าแนวกันไฟ เพื่อเป็นการ
ปูองกันไฟท่ีลุกลามมาจากบริเวณข้างเคียงที่อยู่ติดกับสวน สามารถท้าได้โดยการไถ หรือขุดถากวัชพืชและเศษซากพืชออกเป็น
แนวกว้างไม่ต่้ากว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนยาง ในกรณีสวนยางขนาดใหญ่ควรท้าแนวกันไฟ ทุกๆ 100 เมตร ภายในสวน
ระหว่างแถวยาง และก้าจัดวัชพืชในบริเวณแถวยางออกให้หมดข้างละ 1 เมตร เพื่อปูองกันไฟไหม้ที่จะเกิดภายในสวนยาง 

 ดร.กฤษดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีต้นยางท่ีถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง หรือต้นยางเล็กอายุระหว่าง 1-3 ปี เกษตรกรควรดูแล
เป็นพิเศษ เนื่องจากในต้นยางอ่อนที่ได้รับแดดแรงติดต่อกันเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อส่วนที่รับแสงแดดไหม้
เสียหาย และเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ แนะน้าให้เกษตรกรใช้ปูนขาวผสมน้้าอัตรา 1:2 ทิ้งไว้ค้างคืน  แล้วทาล้าต้น เพื่อปูองกัน
ความร้อนจากแสงแดด ปูองกันต้นยางสูญเสียน้้า และที่ส้าคัญ ปูองกันโรคและแมลงที่อาจเข้าท้าลายได้ในเวลาต่อมา และใน
กรณีต้นยางท่ีถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง หากต้นยางถูกไฟไหม้แล้ว ถ้าเปลือกต้นยางบริเวณที่ถูกไฟไหม้แสดงอาการแตกออกมา ให้ใช้
มีดคมๆ ปาดเอาส่วนท่ีเสียหายออก แล้วทายาปูองกันเช้ือรา และสารเคมีรักษาเนื้อไม้ทาซ้้าอีกครั้ง จะท้าให้รอยแผลหายสนิท
ได้เร็วขึ้น หากต้นยางในสวนได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนมาก จนไม่อาจรักษาหน้ายางได้เกิน 40% ของทั้งสวน ควรท้าการ
ปลูกใหม่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยท่ีท่านสะดวก 

 

 

  



กยท. ชี ้เกษตรกรชาวสวนยาง ภาคเหนอื-อสีาน เฝ้าระวงัไฟไหมใ้นสวนยางชว่งหนา้แลง้อยา่ง

ใกลช้ดิ 

การยางแหง่ประเทศไทย — 21 ธนัวาคม 2559  

กยท. ชีแ้นะเกษตรกรชาวสวนยางดแูลสวนยางอยา่งใกลช้ดิ เนือ่งจากมอีากาศแปรปรวน เย็นในชว่งเชา้สลบัแดด

แรงในชว่งบา่ย โดยเฉพาะพืน้ทีป่ลกูยางทางภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ใหค้ลมุหนา้ดนิเพือ่เก็บรักษา

ความชุม่ชืน้ พรอ้มเร่งท าแนวกนัไฟเพือ่ป้องกนัไฟไหมส้วนยาง ย ้า ตน้ยางเล็กทีอ่ายไุมเ่กนิ 3 ปี ควรดแูลเป็น

พเิศษ 

 ดร.กฤษดา สงัขส์งิห ์ผูอ้ านวยการฝ่ายสง่เสรมิและพฒันาการผลติ การยางแหง่ประเทศไทย  

กลา่ววา่ ในชว่งเดอืนธันวาคมเรือ่ยไปจนถงึเดอืนกมุภาพันธเ์ป็นชว่งทีม่สีภาพอากาศคอ่นขา้งแหง้ ตอนเชา้มอีากาศ

คอ่นขา้งเย็น และชว่งสายจะมอีากาศรอ้น แสงแดดแรง เป็นสาเหตทุ าใหด้นิแหง้ และสง่ผลกระทบตอ่ตน้ยางพารา 

หรอืสวนยางพาราได ้โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีป่ลกูยางแถบภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศ ซึง่

เกษตรกรชาวสวนยางควรดแูลสวนยางอยา่งใกลช้ดิ เริม่ตัง้แตก่ารคลมุโคนตน้ยางดว้ยวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตร

ทีส่ามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิเชน่ ฟางขา้ว เศษหญา้ ซงัขา้วโพด เป็นตน้ จัดวางใหม้รีะยะหา่งจากตน้ยาง

ประมาณ 5-10 เซนตเิมตร เพือ่ชว่ยรักษาความชืน้ในดนิอกีทัง้ยังเป็นการเพิม่อนิทรยีวตัถใุนดนิ สง่ผลตอ่การ

เจรญิเตบิโตของตน้ยาง รวมทัง้ การป้องกนัไฟไหมส้วนยาง ดว้ยการก าจัดวชัพชืระหวา่งแถวยาง ซึง่ในชว่ง

หนา้แลง้ อาจมคีวามเสีย่งในการเกดิไฟไหมส้วนยางคอ่นขา้งสงู จงึควรท าแนวกนัไฟ เพือ่เป็นการป้องกนัไฟที่

ลกุลามมาจากบรเิวณขา้งเคยีงทีอ่ยูต่ดิกบัสวน สามารถท าไดโ้ดยการไถ หรอืขดุถากวชัพชืและเศษซากพชื

ออกเป็นแนวกวา้งไมต่ า่กวา่ 3 เมตร รอบบรเิวณสวนยาง ในกรณีสวนยางขนาดใหญค่วรท าแนวกนัไฟ ทกุๆ 100 

เมตร ภายในสวนระหวา่งแถวยาง และก าจัดวชัพชืในบรเิวณแถวยางออกใหห้มดขา้งละ 1 เมตร เพือ่ป้องกนัไฟไหม ้

ทีจ่ะเกดิภายในสวนยาง 

 ดร.กฤษดา กลา่วเพิม่เตมิวา่ กรณีตน้ยางทีถ่กูไฟไหมไ้มรุ่นแรง หรอืตน้ยางเล็กอายรุะหวา่ง 1-3 ปี 

เกษตรกรควรดแูลเป็นพเิศษ เนือ่งจากในตน้ยางออ่นทีไ่ดรั้บแดดแรงตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน จะสง่ผลใหเ้ซลล์

เนือ้เยือ่สว่นทีรั่บแสงแดดไหมเ้สยีหาย และเจรญิเตบิโตชา้กวา่ปกต ิแนะน าใหเ้กษตรกรใชป้นูขาวผสมน ้าอตัรา 1:2 

ทิง้ไวค้า้งคนื แลว้ทาล าตน้ เพือ่ป้องกนัความรอ้นจากแสงแดด ป้องกนัตน้ยางสญูเสยีน ้า และทีส่ าคญั ป้องกนัโรค

และแมลงทีอ่าจเขา้ท าลายไดใ้นเวลาตอ่มา และในกรณีตน้ยางทีถ่กูไฟไหมไ้มรุ่นแรง หากตน้ยางถกูไฟไหมแ้ลว้ 

ถา้เปลอืกตน้ยางบรเิวณทีถ่กูไฟไหมแ้สดงอาการแตกออกมา ใหใ้ชม้ดีคมๆ ปาดเอาสว่นทีเ่สยีหายออก แลว้ทายา

ป้องกนัเชือ้รา และสารเคมรัีกษาเนือ้ไมท้าซ ้าอกีครัง้ จะท าใหร้อยแผลหายสนทิไดเ้ร็วขึน้ หากตน้ยางในสวนไดรั้บ

ความเสยีหายเป็นจ านวนมาก จนไมอ่าจรักษาหนา้ยางไดเ้กนิ 40% ของทัง้สวน ควรท าการปลกูใหม ่สามารถ

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืปรกึษาไดท้ี ่การยางแหง่ประเทศไทยทีท่า่นสะดวก  

 

 



 

วนัท่ี  21  ธ.ค.  59 

หวัข้อขา่ว  จ.บึงกาฬ เกษตรกรแห่ขายน้้ายางสด
อย่างคึกคักหลังราคาปรับสูงขึ้นในรอบ 3 ปี 
 

 

จ.บึงกาฬ เกษตรกรแห่ขายน้้ายางสดอย่างคึกคักหลังราคาปรับสูงขึ้นในรอบ 3 ปี 
 

สถานการณ์ราคายางพารา สถานการณ์ราคายางพารายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยที่ส้านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา อ้าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ราคายางพาราวานนี้ (20 ธ.ค. 59)ได้มีการขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยท้ังยางแผ่นดิบ ยาง
แผ่นร่มควัน และน้้ายางสด โดยราคายางแผ่นดิบขยับขึ้น 74.12 บาท ราคายางแผ่นรมควัน 76.21 
บาท น้้ายางสด 66.50 บาท เศษยาง 100 เปอร์เซ็นต์ ณ โรงงาน 62.00 บาท ซึ่งบรรยากาศการ
รับซื้อน้้ายางสดที่สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองหัวช้าง ต้าบลหนองหัวช้าง อ้าเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ เริ่มคึกคักตั้งแต่เช้ามีเกษตรกรชาวสวนยางทยอยน้าน้้ายางสด บรรทุกใส่รถมาเท
ขายกันจ้านวนมาก เนื่องจากเกษตรกรเริ่มมีก้าลังใจ หลังราคายางพาราปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกวัน 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สวนยางพาราส่วนใหญ่เร่ิมเข้าสู่หน้าหนาว ท้าให้น้้ายางออกมากกว่า
ช่วงปกติ จึงส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราของจังหวัดบึงกาฬ ท้ังนี้อาจสืบเนื่องจากภาวะ
ขาดแคลนยางด้วย ประกอบกับในภาคใต้มีสถานการณ์น้้าท่วมพื้นท่ีปลูกยางด้วย ท้าให้ปริมาณ
น้้ายางออกสู่ตลาดน้อย จนท้าให้มีการแย่งกันซื้อยางจนส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น 

ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา หันมา
ขายน้้ายางสด เพราะราคาสูงกว่าการขายยางก้อนถ้วย เพราะปัจจุบันชาวสวนยางมีทางเลือกมาก
ขึ้นเพราะไม่ต้องท้าเป็นยางแผ่นก็สามารถขายน้้ายางสดได้โดยตรง การขายน้้ายางสดช่วยให้
ชาวสวนยางสามารถลดต้นทุนและเวลาได้มาก จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ตลาดน้้ายางสดขยายตัวมาก
ขึ้น 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้วผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งท่ีมา : ส้านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดบึงกาฬ 
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วันท่ี  20  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  จ.บึงกาฬ ช้ีช่องทางการจ้าหน่ายผลผลิตยางพารา 

 
จ.บึงกาฬ ชี้ช่องทางการจ้าหน่ายผลผลิตยางพาราให้เกษตรกรหลังพุ่งสูงในรอบ 3 ปีแตะ 75 บาท 
 

นายนิพนธ์ คนขยัน นายก.อบจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ หลักสูตร การวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้้ายางสด เพ่ิม
ช่องทางการจ้าหน่ายผลผลิตยางพารา ที่จัดขึ้นโดยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้เกษตรกร
ชาวสวนยางปรับเปลี่ยนพฤติการณ์การจ้าหน่ายยางพาราตามสภาพการปัจจุบัน มีเกษตรกรผู้ท้าสวนยางพารา
ในจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมอบรมจ้านวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ที่ท้างานสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองหัวช้าง ต้าบล
หนองหัวช้าง อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

นายนิพนธ์ คนขยัน นายก.อบจ.บึงกาฬ กล่าว่า จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ปลูกยางพารากว่า 1 ล้านไร่ 
จ้านวนเกษตรกรปลูกยางพารา 52,899 ครัวเรือน ร้อยละ 60 จากครัวเรือนทั้งหมด 85,000 ครัวเรือน 
ปัจจุบันเปิดกรีดแล้วประมาณ 7 แสนไร่ มากเป็นอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ทั้งนี้สภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ตกต่้า ท้าให้ราคายางพาราตกต่้าตามไปด้วย ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อเกษตรกร
ผู้ท้าสวนยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้การเพ่ิมมูลค่ายางพาราและการหาทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร
จ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน อบจ.บึงกาฬ จึงจัดท้าโครงการส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชนและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ หลักสูตร การวัดปริมาณเนื้อ
ยางแห้งในน้้ายางสด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตยางพารา โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรผู้ท้าสวนยางพาราใน
จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเพ่ิมช่องทางการจ้าหน่ายผลผลิตยางพาราและเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ในจังหวัดบึงกาฬ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ท้าสวนยางพารา รู้จักวิเคราะห์และปรับเปลี่ยน
พฤติการณ์การจ้าหน่ายยางพาราตามสภาพการปัจจุบัน เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ท้าสวนยางพารา 
ในการจ้าหน่ายผลผลิตยางพารา และให้เกษตรกรผู้ท้าสวนยางพาราได้รู้เทคนิคการวัดปริมาณเนื้อยางแห้งใน
น้้ายางสด ส้าหรับมูลค่าผลผลิตยางพารา 

ส้าหรับการเพิ่มมูลค่ายางพารานอกเหนือจากการขายยางก้อนถ้วยแล้วนั้น การขายน้้ายางสดจะมีราคา
สูงกว่ายางก้อนถ้วยถึงเท่าตัว เช่นในวันนี้ยางก้อนถ้วยราคา 35 บาทราคาน้้ายางสดจะอยู่ที่ 60 – 64 บาท การ
จัดฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส้าหรับชาวสวนยาง ที่ส้าคัญมีวิทยากรมาบรรยาย วิธีการและ 
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ขั้นตอนการเก็บน้้ายางสด เพื่อวัดปริมาณ DRC และข้อดีข้อเสียของการจ้าหน่ายผลผลิตยางพารา จาก
เกษตรอ้าเภอพรเจริญ การบรรยาย ตลาดการรับซื้อ และการเปรียบเทียบช่องทางการ จ้าหน่ายผลผลิต
ยางพารา โดยหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ การบรรยายพร้อมปฏิบัติเทคนิคการวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้้ายาง
สด (DRC) โดย ประธานกลุ่มสหกรณ์สวนยางหนองหัวช้าง เหล่านี้ล้วนเป็นความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ทั้งนั้น หวังว่าการอบรมในวันนี้จะสามารถเปลี่ยนความคิดของเกษตรกร ปรับเปลี่ยนพฤติการณ์การจ้าหน่าย
ยางพาราตามสภาพการปัจจุบัน พร้อมทั้งน้าความรู้ที่ได้ในวันนี้กลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและ
ครอบครัวต่อไป 

ส้าหรับราคายางพาราในวันนี้ 20 ธันวาคม 2559 ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยางแผ่น
ดิบ 1-3% ราคา 74.32 บาท/กก. ยางแผ่นดิบ 3-5% ราคา 73.92 บาท/กก. ยางแผ่นดิบ 5-7% ราคา 73.23 
บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 76.41 บาท/กก. ราคาท้องถิ่นเฉลี่ย 72.00 บาท/กก.น้้ายางสด ณ 
โรงงาน ราคา 64.65 บาท/กก เศษยาง ณ โรงงาน ราคา 33.00 บาท/กก. วิเคราะห์สถานการณ์ยาง วันที่ 20 
ธันวาคม 2559 ราคายางแผ่นดิบ ณ ส้านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับตัวลดลง 2.28 
บาท/กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 74.32 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียวปรับตัวลดลง ประกอบกับ
การชะลอซ้ือเพ่ือปิดบัญชีก่อนสิ้นปี รวมถึงใกล้วันหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ และนักลงทุนมี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองในหลายประเทศส่อเค้ารุนแรงขึ้น แต่อย่างไรก็
ตาม นักลงทุนยังคงต้องติดตามเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้วผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณแหล่งที่มา : ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ี  22  ธ.ค.  59 

หวัข้อขา่ว ช้ีระวังสวนยาง เสี่ยงไฟไหม้ หน้าหนาวทุกป ี

 

 
ชีร้ะวงัสวนยาง เสีย่งไฟไหม ้หนา้หนาวทกุปี 

 

 การยางฯ ชี้มหันตภัยของชาวสวนยาง โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน ในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน
ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ที่มีอากาศเย็นสลับแล้ง ท้ังดินขาดความชื้น และไฟไหม้ แนะให้เฝ้า
ระวังเป็นพิเศษ 
 ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ้านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนข้าง
แห้ง ตอนเช้ามีอากาศค่อนข้างเย็น และช่วงสายจะมีอากาศร้อน แสงแดดแรง เป็นสาเหตุท้าให้ดินแห้ง และ
ส่งผลกระทบต่อต้นยางพารา หรือสวนยางพาราได้ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ปลูกยางแถบภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางควรดูแลอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การคลุมโคนต้นยาง
ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า ซังข้าวโพด เป็น
ต้น จัดวางให้มีระยะห่างจากต้นยางประมาณ 5-10 ซม. เพ่ือช่วยรักษาความชื้นในดินอีกท้ังยังเป็นการเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง 

 นอกจากนั้นยังเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงกับไฟไหม้ด้วย ฉะนั้นวิธีปูองกันด้วยการก้าจัดวัชพืชระหว่างแถว
ยาง ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง ที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้สวนยางค่อนข้างสูง จึงควรท้าแนวกันไฟ เพื่อ
เป็นการปูองกันไฟที่ลุกลามมาจากบริเวณข้างเคียงท่ีอยู่ติดกับสวน สามารถท้าได้โดยการไถ หรือขุดถากวัชพืช
และเศษซากพืชออกเป็นแนวกว้างไม่ต่้ากว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนยาง ในกรณีสวนยางขนาดใหญ่ควรท้า
แนวกันไฟ ทุกๆ 100 เมตร ภายในสวนระหว่างแถวยาง และก้าจัดวัชพืชในบริเวณแถวยางออกให้หมดข้างละ 
1 เมตร เพื่อปูองกันไฟไหม้ที่จะเกิดภายในสวนยาง กรณีต้นยางท่ีถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง หรือต้นยางเล็กอายุ
ระหว่าง 1-3 ปี เกษตรกรควรดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากในต้นยางอ่อนที่ได้รับแดดแรงติดต่อกันเป็นเวลานาน จะ
ส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อส่วนที่รับแสงแดดไหม้เสียหาย และเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ แนะให้เกษตรกรใช้ปูนขาว
ผสมน้้าอัตรา 1:2 ทิ้งไว้ค้างคืน แล้ว 
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หวัข้อขา่ว  แกนน้าชาวสวนยางใต้ ค้านเทขายยางในสต๊อก

กว่า 3 แสนตัน ท้าราคาตกพรวด 

 

แกนน้าชาวสวนยางใต้ ค้านเทขายยางในสต๊อกกว่า 3 แสนตัน ท้าราคาตกพรวด 

 
  

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายศักดิ์สฤษดิ์ ศรีประศาสตร์ แกนน้าเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ เปิดเผยว่า
ไม่เห็นด้วยต่อมาตรการของการยางแห่งประเทศไทยล่าสุด ที่ออกมาประกาศขายยางในสต๊อก 3 แสนกว่าตัน 
รวมทั้งประสานไปยังสหกรณ์ชาวสวนยางให้รีบน้ายางในสต็อกออกมาเทขายในตลาดทั้งหมด จนส่งผลให้ราคา
ยางที่เคยขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลับต้องมาสะดุดลดลงในวันเดียว 2-3 บาท ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ไม่
เหมาะสม และเสมือนกับเป็นการท้าไปเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าคนกลางรายใหญ่ แทนที่จะเปิดโอกาสให้ชาวสวน
ยางที่ต่างประสบปัญหาวิกฤตราคายางตกต่้ามานานหลายปีแล้ว ได้ลืมตาอ้าปากจากเม็ดเงินที่ก้าลังไหลเข้ามา
ในช่วงระยะนี้บ้าง 

 นายศักดิ์สฤษดิ์ กล่าวต่อว่าสาเหตุที่ยางมีราคาพุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ 10-20 บาท ความ
จริงแล้วก็เป็นไปตามกลไกตลาด อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการโค่นสวนยางเก่า 4-5 
แสนไร่ ขณะที่เกษตรกรรายใหม่ก็หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนยางกันมากขึ้น รวมทั้งยังเกิดมาจากการใช้ใน
ประเทศท่ีลดลง และสถานการณ์น้้าท่วมสวนยางในหลายพื้นท่ีของภาคใต้ ซึ่งมิได้มีเหตุปัจจัยอื่นใดท่ีท้าให้
ราคายางพุ่งสูงขึ้นจนผิดปกติ จนต้องน้ามาตรการขายยางในสต็อกมาใช้ เพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรมาก
นักแล้ว ยังส่งผลเสียต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ก้าลังมีแนวโน้มสดใส แถมท้าให้กลไกด้านราคาใน
ท้องตลาดบิดเบือนด้วย 

 

ที่มาข้อมูล: มติชนออนไลน์ 
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หวัข้อขา่ว เลหลัง ยาง 3.1 แสนตัน “ลูกระเบิด” รับปี 60 

 

เลหลัง ยาง 3.1 แสนตัน “ลูกระเบิด” รับปี 60 

 
ราคายางพาราค่อยๆ ไต่ทะยานจาก 50 บาทเศษ/กก. ในช่วงเดือน ตุลาคม 2559 จนทะลุ 70 บาทเมื่อกลางเดือนธันวาคม คือ
“ละอองฝน” ชะโลมชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ หลังจากเผชิญชีวิตอย่าง “ทุรกันดาน” ในช่วงวิกฤติราคายาง 2-3 
ปี ที่ผ่านมา  และน่าจะเป็น “ของขวัญกล่องโต” ต้อนรับปีใหม่ หลังจากมีแนวโน้มว่าราคายางจะพุ่งไปถึง 80 บาท/กก. กูรู
ยางบางคนจับยามสามตาว่ามีสิทธ์ิติดจรวดพุ่งไปถึง 100 บาท/กก.ก่อนปิดหน้ากรีดปีหน้า 
 
นี่คือช่วงเวลาที่ดีต่อชีวิตและจิตใจชาวสวนยางเป็นท่ีสุด...!!! 
 
 หากแต่พลันที่ชาวสวนยางก้าลังชุ่มชื่นกับราคายาง  พอให้ได้ก้ารี้ก้าไรมาบ้าง  หลังจากก่อนหน้าน้ีมีชีวิตเหมือนอยู่
ใน “ทะเลทราย” โดยเฉพาะชาวสวนยางภาคใต้เจอฝนตกหนักจนไม่สามารถกรีดยางไม่ได้ รายได้แทบไม่มี นานนับเดือน ก่อน
ถูกซัดด้วยน้้าท่วมเกือบทุกจังหวัด    เพิ่งจะกรีดยางได้ไม่กี่วัน    ก็มีข่าวที่เป็น “ศัตรู” กับจิตใจ เมื่อ การยางแห่งประเทศไทย  
(กยท.) ประกาศโล๊ะสต็อกยาง3.1 แสนตันจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ 
 
ซึ่งคนในวงการยางรู้ดีว่าถ้ายางล็อตนี้ถูกขายออกไปในห้วงเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้น…???  
 เพราะปัจจัยที่ท้าให้ยางพาราคาดีดตัวสูงข้ึนมาจากกลไกการผลิตยางถูก “คุมก้าเนิด” หลายทาง เช่น ภาคใต้อยู่ใน
ฤดูมรสุม กรีดยางไม่ได ้เกษตรกรจ้านวนไม่น้อยโค่นยางทิ้งไปปลูกพืชเศรษฐกิจตัวอื่น เพราะราคายางตกต่้า รวมถึงนโยบาย
สนับสนุนการโค่นยางเก่าปลูกยางใหม่ของรัฐปีละ 4 แสนไร ่ท้าให้ยางออกสู่ตลาดโลกน้อยลง จนสต็อกยางโลกลดลง อยู่ในจุด
เสี่ยงต่อความมั่นคง ประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่จึงต้องซื้อยางเติมสต็อก ซึ่งมีตัวเลขว่าน่าจะขาดอยู่กว่า 5 แสนตัน ราคายางจึง
พุ่งทะยานอย่างที่เห็น 
 การที ่กยท.ประกาศเลหลังยางจ้านวน 3.1 แสนตัน จึงสั่นคลอนต่อราคายางยิ่งนัก เพราะถ้ายางล็อตใหญ่นี้หลุดไปสู่
ตลาดจะท้าให้ราคายางท่ีก้าลังพุ่ง พลันหัวตกอย่างแน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบกับยางของเกษตรกรอีกนับล้านตัน 
เอ็ฟเฟ็ก เร็วทันตาเห็น หลังจาก ผู้ว่าการ กยท. ออกข่าวประกาศว่าจะเปิดประมูลขายยาง 3.1 แสนตัน ราคายางในตลาด
กลางยางพาราของไทยร่วงลงทันท ีสองวันร่วงไป 5 บาท 
 
ช่วงเวลาเดียวกันกับท่ี กยท.ประกาศขายยางล็อตใหญ ่ก็มีข่าวปล่อยไปยังสหกรณ์ยางพาราให้น้ายางท่ีเก็บสต็อกไว้น้าออกมา
ขายเพื่อท้าก้าไรในช่วงนี ้หากเก็บไว้มีความเสี่ยง เพราะรัฐก้าลังจะปล่อยยางล็อตใหญ ่



 
 ขณะที่มีคนในวงการยางพาราตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใด กยท.จึงเทขายยางในช่วงนี ้ อีกทั้งยางท่ีจะขายเป็น
แบบ “เหมาเข่ง” ยกโกดัง ไม่มีการคัดเกรดคุณภาพ มีสิทธ์ิสูงที่จะกระชากราคายางให้ตกต่้า และจะถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงใน
ตลาด ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายก็เข้าทางพ่อค้า และบริษัทส่งออก  

 

 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 

 ก่อนท่ี นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. จะออกมาสร้างความชัดเจนในเรื่องนี้ว่า การประมูลยางครั้งน้ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาผู้ซื้อท่ีให้ราคาสูงที่สุด โดยไม่มีการดั้มราคา เพราะจะมีการประกาศราคาขั้นต่้าสุดโดยอ้างอิงราคาจาก
ส้านักงานตลาดกลางยางพารา ก่อนประมูล 1 วัน และจะทยอยระบายขายยาง โดยค้านึงถึงกลไกตลาดเป็นหลัก เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายางของประเทศ ซึ่งจะมี ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR 20 และยางอ่ืนๆ 
 
ด้านคุณภาพยาง นายธีธัช ช้ีแจงว่า จะใช้หลักเกณฑ์ของสถาบันวิจัยยาง โดยผู้ประมูลจะต้องซื้อเหมายกโกดัง หากพบว่ามียาง
เสื่อมคุณภาพปะปน ราคาจะลดหลั่นตามหลักเกณฑ ์
 
“ผมจะค้านึงถึงความเหมาะสมของห้วงเวลา ปริมาณยางในแต่ละคร้ัง เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อกลไกตลาดน้อยที่สุด แต่
จ้าเป็นต้องด้าเนินการในช่วงเวลานี้ เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายและสอดรับต่อแนวโน้มราคายางที่
ปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในปี 60 ซ่ึงการตัดสินใจระบายคร้ังนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว เพ่ือไม่ให้สต็อกยางเหล่านี้เป็นตัว
ถ่วงในการปรับราคายางในอนาคตอีกต่อไป” ดร.ธีธัช ยืนยัน 
 

 
                                                 นายเพิก เลิศวงัพง 

ขณะเดียวกัน นายเพิก เลิศวังพง อดีตแกนน้าชาวสวนยาง  “สายฮาร์ดคอร์” ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวไว้อย่าง

น่าคิดหลายประเด็น 



ผมพอรู้ข่าวเรื่อง จนท.กระซิบให้สมาชิกในเครือข่ายระบายยางออกสู่ตลาดเพราะจะมีการระบายล็อตใหญ่ของรัฐ แต่ในเมื่อจะ
เล่นข่าวกันแล้ว ผมก็อยากจะบอกให้ฟังอีกมุมหนึ่งว่า 
 
แม้รัฐจะขายสามแสนตันนี้ แต่ก็ยังไม่สามารถส่งมอบหรือขนยางได้ทันที  เพราะยางอยู่ในสภาพไหนไม่รู้  มีครบหรือปุาวก็ไม่รู้  
กว่าขั้นตอนพวกนี้จะส้าเร็จต้องใช้เวลาพอสมควร ที่ผ่านมาเราก็รับรู้กันมาตลอดว่า  ระดับผู้บริหารของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
เรื่องยาง ไม่เคยอยู่ข้างชาวสวนยางเลย 
 
ดูได้จากนโยบาย การให้ข่าว แนวทางปฏิบัติ แบทุกเรื่องอยู่ข้างพ่อค้ามาตลอด ครั้งนี้ก็เช่นกัน ช่วงนี้ยางในโลกเป็นท่ีทราบกันดี
ว่าขาดแคลนอย่างหนักมากกว่า 5 แสนตัน สาเหตุเพราะช่วงที่ผ่านมายางในโลกหายไปล้านกว่าตัน และในช่วงเวลาอันสั้น 
และช่วงนี้ภาคใต้น้้าท่วม ยางก็ก้าลังจะปิดกรีด รวมถึงยางในสต็อกที่ถึงขายได้ก็ยังส่งมอบไม่ได้ เพราะติดอีกหลายขั้นตอน 
 
จึงเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า แผนกระซิบให้สหกรณ์ขายยางจึงเป็นกลลวง ให้รายย่อยที่ตุนยางเร่งระบายยางในสต็อก ให้พ่อค้าราย
ใหญ่ไปปิดการส่งมอบ เพราะผู้ใช้ไม่พอใช้ พวกพ่อค้าใหญ่บางรายโดนค่าปรับกันอ่วมอรทัย เพราะฉะนั้นเราอย่าหลงกล อย่า
เทยางออกมา ให้ขายตามปกติ อย่าตื่นตกใจ ตั้งสติแล้วคิดตามที่ผมบอก 
 
เราแย่มาหลายปี อย่าหลงกล ตอนนี้ถ้ารัฐจะขาย 3 แสนตันก็ขายไปเลย แต่ยังไงตอนนี้ก็ต้องซื้อยางแพงๆ ไปใช้อยู่ดีเพราะยาง
ในสต็อกเน่าๆ ของรัฐ กับยางของพวกเราตอนนี้ ที่ท้ังใหม่ท้ังสดคุณภาพมันคนละเรื่องกัน 
 
อีกอย่างช่วงใกล้ปีใหม่ทุกปีเป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวบ้านจะขายยางมากกว่าปกติ เพราะต้องใช้เงินช่วงปีใหม่ ถ้าราคาจะขยับลง
บ้างก็เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเราหลงกล เทยางออกมาพร้อมๆ กัน ท่านทั้งหลายก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมครับ ไม่มีใครช่วยเราได้ 
หลายปีมานี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ช่วยเหลือกันเอง คือแนวทางที่ถูกต้องที่สุดครับ 
 
“ได้เวลาชาวสวนยางรวมพลัง ลงราคาไป เราไม่ขาย จะไปขายหลังปีใหม่” นายเพิกปลุกพลังชาวสวนยาง  
 
ทั้งนี้นายเพิกเป็นคนหนึ่งที่พร่้าพูดมาตลอดว่า  ยางพาราไม่เคยล้นโลก  และมีความต้องการใช้เพิ่มทุกปี  เพียงแต่อยู่ที่การปั่น
ราคาในตลาดโลก และพิสูจน์แล้วว่าถ้ากลไกการผลิตถูกคุมก้าเนิด ราคายางพุ่งสูงแน่นอน ถ้าชาวสวนยางรู้จักเก็บสต็อกยาง 
 
พร้อมกันนั้นชาวสวนยางสายฮาร์ดคอร์ ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการขายยางบ๊ิกล็อตของ  กยท. เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยกับ
ชาวสวนยางน้อยท่ีสุด 
1. กยท.ควรตรวจสต็อกก่อนว่ามียางจริงของรัฐคงเหลือจ้านวนเท่าไหร่ และปริมาณยางของเกษตรกรที่มีอยู่มีปริมาณเท่าไหร่ 
ความต้องการยางของตลาดโลกมีเท่าไหร่ ในช่วงเวลานี้ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง อันจะน้าไปสู่การระบายยางโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อ เกษตรกร และราคายางในปัจจุบัน 
2. กยท.ควรค้านึงถึงเงื่อนไข ระยะเวลาในการประมูล และประกาศให้ชัดเจนว่าจะระบายยาง ชนิดไหน เกรดไหน ในช่วงเวลา
ใด เพราะความชัดเจนของเวลาจะสามารถลดอาหารตื่นตระหนก จะได้ไม่มีการเทขายยางออกมาเพื่อหนีตาย อันจะน้าไปสู่การ
ลงราคาแบบรวดเร็ว 
 
 



3. ควรประกาศให้ชัดเจนถึงวิธีการ แนวทาง และวางมาตรการให้รัดกุมทั้งก่อนและหลังการประมูล เพื่อปูองกันการกดราคา
ตลาด และปูองกันกรณีประมูลแล้วทิ้งไม่ยอมมารับยาง หรือเลือกเอาแต่ยางท่ีดีไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยัง
หาคนรับผิดชอบไม่ได ้
4. การท้าสัญญาควร ปิดจุดอ่อนและใช้การท้าสัญญาแบบมืออาชีพ ไม่ใช่ท้าเองโดยหน่วยงานท่ีไม่มีความรู้เรื่องการค้าดีพอ
ดังเช่นครั้งท่ีผ่านๆ มา 
5. ควรขึ้นแบล็คลิสต์คนที่เคยสร้างความเสียหายให้ชัดเจน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง  
6. ควรมีผู้รับผิดชอบชัดเจนในกรณีเกิดความเสียหาย ที่ผ่านมาไม่เคยมี 
   

 
                                 นายอทุยั สอนหลกัทรัพย์ 

ด้าน นายอุทัย  สอนหลักทรัพย์  ประธานสภาเครือข่ายางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.)  ได้เตรียม
ท้าการยื่นฟูองฉุกเฉินต่อ ศาลปกครอง ให้ยุติการขายยาง 3.1 แสนตันของรัฐบาล  โดยชะลอไปถึงเดือนมีนาคม 2560  
 
“ในการยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อศาลปกครองให้ยุติการขายยาง  โดยชะลอไปถึงเดือนมีนาคม  2560  โดยยึดต้นแบบที่เคยฟ้อง
ฉุกเฉินต่อศาลปกครอง  สมัยนายยุคล   ลิ้มแหลมทอง  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เมื่อปี
2554  ขณะนั้นยางชุดนี้ มีอยู่จ้านวน 2.1 แสนตัน แต่ตอนนี้ขยับเป็น 3.1 แสนตัน ในการเชิญชวนประมูลยางคร้ังนี้  ทาง
ประเทศจีน กลับรู้ก่อนประเทศไทย  ท้าให้ราคายางในระเทศจีน  ตกไปต้ังแต่ 200- 700 หยวน / ตัน จนส่งผลกระทบต่อ
ชาวสวนยางทั่วประเทศในขณะนี้   ท้าให้ราคายางทยอยลง  ต้ังแต่วันที่  19 ธันวาคม  จนถึงขณะนี้แล้ว  5-6 บาท  / 
กก.  ท้าให้เงินของชาวสวนยางหายไปวันละประมาณ 70 ล้านบาท” นายอุทัยกล่าว  
ตามความกังวล และข้อสังเกตของชาวสวนยาง  มีความเป็นไปได้สูงที่การระบายยาง  3.1 แสนตัน ของ กยท.จะส่งผลกระทบ
ต่อราคายาง 
 
แต่ในส่วนท่ีว่ายางบิ๊กล็อตนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ส่งออกหรือไม่อย่างไรนั้น ยังไม่สามารถระบุ “ข้อเท็จจริง” ได้ 
เพียงแต่เมื่อมองเห็นเค้ารางแล้วว่าหากยาง 3.1 แสนตัน หลุดออกสู่ตลาด จะท้าให้ราคายางกลับสู่ภาวะตกต่้า ก็ไม่ควรอย่างยิ่ง
ที ่กยท. ปล่อยยางล็อตนี้ออกไป โดยอาจจะเปลี่ยนมาใช้วิธีทยอยขายตามปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ตลาด  หรือไม่ก็ยังมีมาตรการที่จะน้าไปใช้ในประเทศ  ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางรองรับ  
อย่างน้อยก็นึกเสียว่าเมตตาพี่น้องชาวสวนยางนะครับ 
 

เรื่อง : รักษ์ วิมูลชาติ 

 



 

วนัท่ี  22  ธ.ค.  59 

หวัข้อขา่ว  ข้าท้ังน้้าตา "ยางแท่ง" ของชาวสวนยางเมือง

ดอกบัว ตลาดรุ่ง 
 

ข าทั้งน า้ตา "ยางแท่ง" ของชาวสวนยางเมอืงดอกบัว ตลาดรุ่ง แต่อาจปิดตัว หากขาดเงินทุน
หมุนเวยีน จากรัฐ. 

 

                                                                                               นายไพศาล ยอดจันดา (ซ้าย) กับนักธุรกิจชาวจีน 

เป็นเรื่องยาก  พอๆ  กับค้าว่าเป็นไปไม่ได้  หากเกษตรกรชาวสวนยางจะพัฒนาจาก  “ชาวสวน ” สู่ “นัก
อุตสาหกรรมยาง” และ“นักการตลาด” 
 แต่วันนี้ชาวสวนยาง  จ.อุบลราชธานี  สร้างต้านานบทใหม่ให้เห็นแล้วว่า  พวกเขาซึ่งเป็นชาวสวนยาง  
ก้าลังจะก้าวจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมแบบเต็มตัว  โดยการสร้างโรงงานยางแท่ง  STR 20 เพ่ือส่งออก
ต่างประเทศ 
 พวกเขาร่วมกันลงขันเงินจาก 13 สหกรณ ์ลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางแท่ง  ซึ่งเป็น
วัตถุดิบส้าคัญในอุตสาหกรรมล้อยางรถยนต์  พร้อมๆ  กับเสาะหาตลาดส่งออก  จนมีตลาดรองรับทั้งระยะสั้น
และระยะยาวกว่า 1,000 ตัน/เดือน 
 หากแต่ฝันของชาวสวนยางเมืองดอกบัว  ก้าลังจะพังทลายลงอย่างราบคาบ  ภายหลังจากธุรกิจสะดุด
หัวคะม้าเพราะขาดเงินทุนหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบปูอนโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง  หลังจากพยายามเดินเรื่องกู้เงิน
ตามโครงการของรัฐผ่านแบงค์ ธ.ก.ส.มากว่า 2 ปี แล้วไม่ได้รับอนุมัต ิ
 “พวกเราประสบปัญหาเดียวกัน คือ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เวลาน้ายางไปขายโรงงาน
ตีราคาต่้ากว่าความเป็นจริง  มันเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานและเป็นเหมือนกันทั้งประเทศ  พวกเราจึงรวมตัวกัน
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  รวมเงินทุนจากเงินฝากของสมาชิก  13 สหกรณ์ ใน จ.อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ และ
กาฬสินธุ์  รวม 30 ล้านบาทมาลงทุนสร้างโรงงานยางแท่ง  เราเดินทางจนส้าเร็จแล้ว  100 %  พร้อมผลิต  มี
ตลาดรองรับล่วงหน้า แต่กลับเดินต่อไปไม่ได้เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน” 
 



 “ถ้ารัฐไม่เข้ามาช่วยสนับสนุน  ธุรกิจเราก็ขับเคลื่อนไม่ได้  เราก็จ้าเป็นต้องขายทรัพย์สินของสหกรณ์ท่ี
สร้างข้ึนมาด้วยน้้าพักน้้าแรงให้กับเอกชนไป ซึ่งเป็นทางสุดท้ายที่พวกเราจ้าเป็นต้องท้า เพ่ือใช้หนี้สหกรณ์” 
 นายไพศาล  ยอดจันดา  หนึ่งในแกนน้าคนส้าคัญของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางอุบลราชธานี
สะท้อนปัญหาที่พวกเขาก้าลังประสบ  ซึ่งมีบทสรุปคือ  ฆาตกรรมธุรกิจโรงงานยางแท่ง  แล้วยอมคุกเข่าให้กับ
ปัญหาราคายาง 
 ก่อนจะลงลึกไปถึงเนื้อหนังของปัญหาดังกล่าวคงต้องย้อนกลับไปเมื่อ  3-4 ปีที่แล้ว ขบวนการชาวสวน
ยาง จ.อุบลราชธานี มีความพยายามจะสร้างโรงงานยางแท่งข้ึนมา เพ่ือเอาชนะเหนือปัญหาความไม่เป็นธรรม
จากการซื้อขายยางก้อนถ้วย และปัญหาราคายางตกต่้า โดยจัดท้าโครงการของบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท 
 ในระหว่างนั้นมีการด้าเนินงานด้านการตลาดไปพร้อมๆ กัน จนได้ออเดอร์จ้านวนหนึ่งจากประเทศจีน 
ก่อนจะรวบรวมยางก้อนถ้วยจากสมาชิก แล้วน้าไปจ้างโรงงาน 4  ของ องค์การสวนยาง (อสย.)  จ.ศรีสะเกษ 
ในสมัยนั้น ผลิตยางแท่ง STR 20 เพ่ือส่งออก และมีค้าสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
 แต่โครงการไม่มีความคืบหน้า ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนหน้าไปหลายคน จนดูเหมือนโรงงาน
ยางแท่งของเกษตรกรจะถูกแช่แข็ง 
 

 

 
ตลาดประมูลยางท้องถิ่น ใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

  
 จนเมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว ขบวนการชาวสวนยางเมืองดอกบัวตัดสินใจสานฝันของตัวเอง ตัดสินใจน้าเงินฝากของสมาชิกจาก 
13 สหกรณ์  ใน 3 จังหวัด  ในนามเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางอุบลราชธานี  สร้างโรงงานยางแท่ง  STR 20 โดยชุมนุม
สหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานีเป็นผู้ลงทุนเคร่ืองจักร ขณะที่สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จ้ากัด ลงทุน
ที่ดินและอาคาร 
 



 “ในช่วงแรกเราช่วยกันประคับประคองสร้างโรงงาน ช่วยกันหาตลาด และอาศัยเงินทุนหมุนเวียนจ้านวนหนึ่งเพื่อให้
ผลิตยางปูอนออเดอร์ แต่ก็ผลิตได้แค่สัปดาห์ละ 60 ตัน โดยหวังว่าโครงการที่เราท้าเรื่องกู้เงินในโครงการฯ 5,000 จาก ธ.ก.ส. 
จะได้รับอนุมัติ”นายไพศาลเล่า 
 ท้ังนี้โครงการดังกล่าวคือ โครงการ สนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรแปรรูป ยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท ของ
รัฐบาลนายประยุทธ์  จันทร์โอชา  เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรแปรรูปยางพารา  ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยขอกู้เงินสร้างโรงงาน 15 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน 20 ล้านบาท 

 “ผลที่ออกมา  ธ.ก.ส.  ไม่อนุมัติ  เขาให้เหตุผลว่าเราเป็นสหกรณ์ใหม่  น่าจะไม่มีความสามารถในการ
สร้างโรงงานอุตสาหกรรม  และการตลาด  เพราะมันเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง  ทั้งๆ ที่เรามีหลักทรัพย์ค้้าประกัน
ทุกอย่าง  ไม่ได้แบมือขอเงินฟรีๆ  คณะกรรมการทุกคนก็พร้อมที่จะรับผิดชอบและสู้เพื่อเกษตรกรชาวสวน
ยาง” เขาเล่าอย่างผิดหวัง 
การเกิดของโรงงานยางแท่งที่มีเจ้าของเป็นเกษตรกร มีความส้าคัญอย่างไร…??? 
 นายไพศาลบอกว่า  ในการซื้อขายยางก้อนถ้วย ประเภทยางที่เกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสานผลิต
มากที่สุดกว่า 90% มักจะถูกกดเปอร์เซ็นต์ยาง และราคาต่้ากว่าความเป็นจริง ซึ่งปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกมา
นาน 
 “หลุมหลบภัย” ที่ดีที่สุดก็คือ การแปรรูปยางเพื่อเพ่ิมมูลค่า ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่รัฐบาลนี้ใช้
ขับเคลื่อนปัญหาราคายางระยะยาว 
 “หลังจากเราเปิดโรงงานเมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้ว สร้างความเปลี่ยนแปลงกับราคายางในพื้นที่
อย่างเห็นได้ชัด ราคายางก้อนถ้วยในโซนอุบลฯ ค่อนข้างสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ เพราะในแต่ละจุดประมูลเราจะไป
เสนอราคาข้ันต่้าไว้ อย่างวันนี้ก้าหนดไว้ 34 บาท หากพ่อค้าต้องการยางเขาก็ต้องให้สูงกว่านี้  อย่างวันนี้ราคาท่ี
พ่อค้าประมูลอยู่ท่ี 35-36 บาท ถ้าเขาให้ต่้ากว่าหรือเท่ากับที่เราเสนอ เราก็น้าเข้าผลิตในโรงงาน ท้าให้พ่อค้า
ไม่สามารถกดราคาได้ คนที่ได้ประโยชน์ก็คือเกษตรกร” 
 “ถ้าโรงงานเรามีเงินทุนหมุนเวียน เราได้วางแผนไว้แล้วว่าจะไปประมูลยาง ในจุดต่างๆ แล้วตั้งราคาไว้
ให้สูง เช่นตั้งราคา 35 บาท ส้าหรับยาง 6 มีดไม่กรีดทับหน้า ถ้าพ่อค้าสู้ราคาก็ต้องให้ราคาสูงกว่า เราก็ขายให้
พ่อค้าไป เป็นผลประโยชน์กับเกษตรกรทั้งจังหวัดอุบล แต่เกษตรกรก็ต้องพัฒนาคุณภาพยางให้เข้ากับราคา” 
 นายไพศาลบอกว่า การตั้งราคาในการประมูลยาง จะยึดความเป็นธรรมทั้งสองฝุาย เกษตรกรไม่ถูกเอาเปรียบ 
ขณะเดียวกันพ่อค้าซื้อแล้วไม่ขาดทุน เพียงแต่ก้าไรจะลดลง หลังจากฟันก้าไรสูงมาตลอด 
 
“เราท้าโรงงาน เรามองเห็นต้นทุนและก้าไรอยู”่ 
 ส่วนการตลาด  หนึ่งในหัวใจของธุรกิจ นายไพศาลบอกว่า ไม่ใช่ปัญหาต่อธุรกิจของพวกเขา เพราะมีการท้าตลาดมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเดินทางไปศึกษาและน้าสินค้าไปน้าเสนอในประเทศจีน จนมีบริษัทสนใจพร้อมเซ็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หลายแห่ง รวมทั้งการจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรท้าสวนยางธารน้้าทิพย ์อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร
ที่มีความเข้มแข็งด้านการผลิตและส่งออกยางให้กับโรงงานผลิตภัณฑ์ล้อยางในและต่างประเทศ 
 



 “การส่งออกเราเรียนรู้ได้  ที่ผ่านมาพวกเราก็ส่งออกไปแล้วหลายล็อต  โดยไม่ต้องไปแข่งขันกับบริษัท  5 เสือ หรือ
บริษัทขนาดใหญ่  แต่ยังมีตลาดเล็กๆ  ที่ต้องการยางจากกลุ่มเกษตรกรเดือนละ  500 ตัน 1,000 ต้น และบริษัทจีนพวกนี้เขา
ต้องการซื้อตรงกับกลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านมาเข้ามาติดต่อเรา 4-5 เจ้าแล้ว แต่เรายังไม่เซ็นสัญญา” 
 
 “เรายังมีสัญญาซื้อขายยางจริงกับกลุ่มเกษตรกรท้าสวนยางธารน้้าทิพย์เดือนละ  1,000 ตัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความ
เข้มแข็งขายยางให้กับโรงงานผลิตล้อยางในประเทศไทยและส่งออกจีน  เขามีออเดอร์เดือนละ  2,000-3,000 ตัน แต่ผลิตปูอน
ได้เพียงพอ แต่เราไม่มีเงินทุน จึงส่งยางปูอนได้แค่สัปดาห์ละ 60 ตันเท่าน้ัน เพราะขาดเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อวัตถุดิบ  จึงผลิต
ได้ไม่ต่อเนื่อง และเป็นการเสียโอกาสอย่างใหญ่หลวง” 
 ธุรกิจยางแท่งของขบวนการชาวสวนยางอุบลฯ จึงเป็นเรื่องน่าข้าท้ังน้้าตา เพราะมีความพร้อมทั้งโรงงานเครื่องจักร 
กระบวนการผลิต และมีตลาดส่งออกต่างประเทศรองรับระยะยาว จนเกือบจะได้ชื่อว่าเป็น “เฟอร์เฟคบิสซิเนส” และน่าจะ
เป็น “แม่แบบ”ให้กับกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ในภาคอีสาน ที่ก้าลังประสบปัญหาชะตากรรมเดียวกัน 
 แต่กลับต้องล้มพับ  เพราะขาดการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากภาครัฐ เพื่อพยุงให้ธุรกิจสามารถด้าเนินและต่อ
ยอดสู่อุตสาหกรรมยางพาราระดับเกษตรกรแบบเต็มตัว ซึ่งเป็นหน่ึงในนโยบายหลักของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายาง 
 “ด้วยเง่ือนไขต่างๆ ของ ธ.ก.ส. ท้าให้เราเข้าไม่ถึง ถ้าหน่วยงานรัฐมีความจริงใจในการสนับสนุนเกษตรกร ผู้ใหญ่ควร
ลงมีดูความตั้งใจและการท้างานของเรา มาสอบถามคนในพ้ืนท่ีว่ามันส่งผลบวกอย่างไร” 
 “ฝากถึงรัฐมนตรีฯ เกษตร อยากให้ท่านรู้ว่ามีกลุ่มเกษตรกร ที่พยายามขับเคลื่อนการแปรรูปยางเพ่ือแก้ปัญหาราคา
ยางอยู่ แต่ประสบปัญหาส้าคัญอยู ่ถ้าสหกรณ์ไหนคิดจะลงทุนเหมือนเรา คงต้องคิดกันหลายๆ รอบ ว่าลงทุนแล้วรัฐจะ
สนับสนุนไหม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะช่วยเหลืออย่างจริงใจไหม ถ้าตอบค้าถามไม่ได้อย่าคิดท้า มันเจ็บปวดครับ” นายไพศาล
สรุป 
ทีมงานยาง & ปาล์มออนไลน์ จึงอยากจะฝากปัญหาของขบวนการชาวสวนยางอุบลราชธานี  ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนายไพศาล
ระบุว่า ผู้ที่มีอ้านาจมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ขอเพียงแค่ท่านได้มีโอกาสเข้าไปดูไปเห็นการท้างาน  เห็นความตั้งใจของพวกเขา  และถ้าช่วยปลดทุกข์ของพวกเขาได้ย่อมจะ
เป็นกุศลบุญใหญ่หลวง  ซึ่งจะถูกบันทึกอยู่ในใจของชาวสวนยาง  ไม่เฉพาะ  จ.อุบลราชธานีเท่านั้น  แต่จะเป็นโมเดลเป็น
แบบอย่างให้กับชาวสวนยางท่ัวประเทศ ที่ประสบปัญหาเดียวกับพวกเรา 
ฝากช่วยกันแชร์ข่าวนี ้เพื่อน้าปัญหาไปถึงหูถึงตาผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเทอญ 
 
ทีมงานยาง&ปาล์มออนไลน ์
 
 

 

 

 

 

  



 ฉบับที่  66  เดือน  ธันวาคม  2559 
หน้า  10 
หัวข้อข่าว  ยางแผ่นรมควัน GMP กลไกรุกตลาดโลก 

 

 



 

 ฉบับที่  66  เดือน  ธันวาคม  2559 
หน้า 16 - 17 
คอลัมน์  กระแสยาง 
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หน้า  42 - 47 
หัวข้อข่าว  ยกระดับผลิตยางแผ่น  GMP 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

 

 

 



 ฉบับที่  66  เดือน  ธันวาคม  2559 
หน้า  58 - 63 
หัวข้อข่าว  สุชาติ ชุมสกุล  ชาวสวนยางขนอม 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

  



 

  



 

  



  



 ฉบับที่  66  เดือน  ธันวาคม  2559 
หน้า  64 - 69 
หัวข้อข่าว  ANRPC ย้้า เพ่ิมปริมาณการใช้ยาง 

 

 

 



 

  



 

  



  



  



 

  



 ฉบับที่  66  เดือน  ธันวาคม  2559 
หน้า  81 
ภาพข่าว  -  พระกฐินพระราชทาน 
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หน้า  82 
ภาพข่าว  -  ร่วมแบ่งปันน้้าใจ 

 

 

 
  



 ฉบับที่  66  เดือน  ธันวาคม  2559 
หน้า  83 
ภาพข่าว  -  ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าการฯ 

 

 

 

 



 ฉบับที่  66  เดือน  ธันวาคม  2559 
หน้า  84 
ภาพข่าว  -  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่  1 

 

 

 

 



 

 

 ฉบับที่  66  เดือน  ธันวาคม  2559 
หน้า  85 
ภาพข่าว  -  ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่าง
ประเทศ 

 

 



 ฉบับที่  66  เดือน  ธันวาคม  2559 
หน้า  87 
ภาพข่าว  -  พัฒนาและฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


